
  
      

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) 
    
  วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร     
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม             
สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่  15 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่ หนึ่ ง) โดยมี  นายปดิ พัทธ์ สันติภาดา               
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่การปรึกษาหารือประธานแจ้งต่อ      
ที่ประชุมว่า ต่อไปนี้การหารือ ขอให้สมาชิกฯ ปรับเวลาในการหารือเหลือคนละ 2 นาที ขอให้สมาชิกฯ 
ปรับเนื้อหาในการหารือให้อยู่ภายในเวลา 2 นาที 
  ก่อนเริ่มการหารือ สมาชิกฯ ได้หารือกับประธานฯโดยขอให้ประธานฯแจ้งเลื่อน       
การประชุมกลุ่มมิตรภาพออกไปก่อน เนื่องจากในสัปดาห์ที่ผ่านมาสมาชิกฯ และเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล      
ถึงปัญหาบางประการที่เกิดขึ้น เช่น ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีสมาชิกฯจ านวนมาก แจ้งว่ายังไม่ทราบว่ามี    
การประชุมกลุ่มมิตรภาพเพราะไม่ได้รับการแจ้งและสมาชิกฯอีกหลายหลายท่านแจ้งว่ากลุ่มมิตรภาพ     
ที่ตนได้สมัครไปนั้นชื่อไปอยู่ผิดกลุ่มจึงไม่ได้รับแจ้งเชิญประชุม ส่งผลให้สมาชิกที่สมัครผิดกลุ่มหรือชื่อ  
ผิดกลุ่มต้องท าการลาออก ท าให้เจ้าหน้าที่ประสานมาว่าการลาออกเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก เจ้าหน้าที่
เกรงว่าจะมีความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นบันทึกการประชุมหรือการประชุม เพราะฉะนั้นจึงขอให้ประธานฯ          
เลื่อนการประชุมกลุ่มมิตรภาพออกไปก่อน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และสมาชิกฯได้คุยกันถึงหลักการว่าจะท า
อย่างไรเพ่ือให้สามารถใช้กลไกกลุ่มมิตรภาพให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด  

นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ท าหน้าที่ประธาน
การประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า กลุ่มมิตรภาพมีผู้สมัครเข้ากลุ่มจ านวน 150 คน เหลืออีก 350 คน           
ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพ ดังนั้น สมาชิกฯ ทุกท่านเลือกได้ 5 กลุ่มมิตรภาพ จาก          
75 กลุ่มมิตรภาพ ขอให้สมาชิกฯ เลือกเข้ากลุ่มตามที่ตนมีความสนใจ วันนี้ขอให้ทุกท่านไปสมัครเข้า            
กลุ่มมิตรภาพและขอให้วิปทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลหารือกันเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและความเรียบร้อย 
ทั้งนี้ ตนจะน าเรื่องดังกล่าวกราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 

จากนั้น ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบ 
องค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
   

  (1) กระทู้ถาม      (ไม่มี)  

   (2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

- เรื่องที่ไม่ปรากฎในระเบียบวาระการประชุม  
รับทราบประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับถัดไปในบัญชี

รายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง  
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ตามที่  นายทรงศักดิ์  ทองศรี  ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิก         
สภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายทรงศักดิ์ ทองศรี 
สิ้นสุดลง ตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  นั้น 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยเลื่อน
ขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 คือ นายชลัฐ รัชกิจประการ บัญชีรายชื่อล าดับที่ 4 ขึ้นมาแทน 

จากนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุม ก่อนเข้ารับหน้าที่ 
ตามมาตรา 115 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ปัจจุบันเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้ 498 คนองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 249 คน 

ที่ประชุมรับทราบ 

2.1 รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จ านวน 2 เรื่อง 
2.1.1 รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่  12 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ ง)        

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินประจ าปิงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

2.1.2 รายงานประจ าปี 2565 ศาลรัฐธรรมนูญ 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 

28 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับทราบรายงานประจ าปี 2565 ศาลรัฐธรรมนูญ แล้ว
เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุมรับทราบ 

  ประธานฯ ปรึกษาต่อที่ประชุมว่า เพ่ือให้การพิจารณาเป็นอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น      
จึงขอปรับเปลี่ยนวาระการประชุม โดยน าวาระที่ 2.7 ขึ้นมาพิจารณาก่อน ภายหลังจากจบการพิจารณา
เรื่องดังกล่าวแล้วจะเป็นการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่ค้างพิจารณา  

  ที่ประชุมเหน็ชอบ 

2.7 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน และรายงานการ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ส าหรับปี
สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 

นายบัญญัติ คันธา รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวสรุปรายงานกองทุน    
เพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ว่า กปถ.จัดตั้งขึ้นตามความในมาตรา 10/2 แห่ง
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 
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โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประกอบด้วย 

(1) เงินค่าธรรมเนียมพิเศษที่ได้จากการประมูลตามมาตรา 10/1 
(2) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพ่ือสมทบกองทุน 
(3) ดอกผลและรายได้จากกองทุน 
(4) เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน 
กองทุนมีรายได้รวม จ านวน 1,302.38 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 222.20      

ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 20.57 ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ       
ที่กองทุนสามารถจัดงานประมูลในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้บ่อยครั้งกว่าปี 2563 ในขณะที่มี
ค่าใช้จ่ายรวมจ านวน 1,666.47 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 37.25 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 
2.19 ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายเงินโอนให้หน่วยงานอื่น เป็นต้น       
จึงท าให้มีค่าใช้จ่ายต่ ากว่ารายได้สุทธิ จ านวน 364.09 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 259.45 ล้าน
บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 41.61 ล้านบาท 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีหน้าที่ตรวจสอบประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
และทรัพย์สินของ กปถ. ตามนัยมาตรา 10/2 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม เพ่ือแสดงความเห็นต่อการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ กปถ. ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 กปถ. ยังมีความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน ซึ่งควรแก้ไขโดยเร็ว ดังนี้ 

1. การเร่งรัดการรับช าระหนี้จากลูกหนี้ค่าหมายเลขทะเบียนรถมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนแต่ยังคงต้องเพ่ิมมาตรการเร่งรัดช าระหนี้ให้เข้มข้นมากขึ้น 

กปถ. ยังคงมียอดลูกหนี้ค่าหมายเลขทะเบียนรถค้างช าระเป็นจ านวนมาก โดยส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มของลูกหนี้ค่าหมายเลขทะเบียนรถในส่วนภูมิภาค และมีระยะเวลาค้างช าระเกินกว่า     
600 วัน และค้างช าระมาเป็นเวลานานจึงท าให้การติดตามบังคับให้ช าระหนี้ท าได้ยากมาก 

2. ความเสี่ยงในการอนุมัติโครงการเพ่ือให้เงินช่วยเหลือ เงินอุดหนุนหรือค่าใช้จ่าย
เพื่อด าเนินการพันธกิจต่าง ๆ ไม่เต็มตามกรอบวงเงินงบประมาณ 

ในปีงบประมาณ 2564 กปถ. ก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณ 2,900.00 ล้านบาท 
มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินโครงการ จ านวน 141 โครงการ เป็นเงิน 2,168.89 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 74.79 ของกรอบวงเงินงบประมาณ และมีวงเงินคงเหลือเป็นเงิน 731.11 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 25.21 ของกรอบวงเงินงบประมาณโดยในแต่ละพันธกิจ มีการอนุมัติโครงการต่ ากว่ากรอบวงเงิน
งบประมาณที่ก าหนด ยกเว้นการด าเนินโครงการในพันธกิจที่ 4 ซึ่งอนุมัติเท่ากับกรอบวงเงิน 

การอนุมัติโครงการไม่เต็มกรอบวงเงินงบประมาณในช่วงปี 2560 - 2564 ส่งผลให้
มีวงเงินงบประมาณคงเหลือจากกรอบวงเงินงบประมาณที่ไม่ได้ใช้ในแต่ละปี เป็นเงินจ านวนถึง 300       
- 1,500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 – 54 

3. การบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินโครงการที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรมี
ประสิทธิภาพค่อนข้างน้อย 
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ในปีงบประมาณ 2564 มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ จ านวน 141 โครงการ วงเงิน
งบประมาณ 2,168.89 ล้านบาท เป็นโครงการที่ยกมาด าเนินการจากปีงบประมาณก่อน จ านวน 201 
โครงการ วงเงินงบประมาณ 2,370.18 ล้านบาท รวมจ านวนโครงการที่ต้องด าเนินการในปีงบประมาณ 
2564 เป็นจ านวน 342 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 4,539.07 ล้านบาท และเมื่ อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ มีผลการบริหารโครงการ ดังนี้ 

- โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ จ านวน 204 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 59.65 

- โครงการที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ จ านวน 127 โครงกร       
คิดเป็นร้อยละ 37.13 

- ยกเลิกโครงการ จ านวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.22 
และมีผลการใช้จ่ายเงินในการด าเนินโครงการ คือ สามารถบิกจ่ายได้ ใน

ปีงบประมาณ เป็นเงิน 3,005.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.21 และคงเหลือรอเบิกจ่าย เป็นเงิน 
1,533.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.79 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า กปถ. มีประสิทธิภาพในการบริหารโครงการให้แล้ว
เสร็จภายในปีที่ได้รับงบประมาณค่อนข้างน้อย จึงส่งผลให้มีประสิทธิภาพด้านการใช้จ่ายเงินโครงการ
ค่อนข้างน้อยตามไปด้วยซึ่งจะเป็นภาระในการด าเนินโครงการในปีถัดไป สาเหตุหลักที่ส าคัญ ส่วนหนึ่ง
มาจากการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้ าตั้งแต่เริ่มต้นด าเนินโครงการ     
ส่งผลให้บางโครงการต้องขยายระยะเวลาด าเนินการออกไปเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติ 
หรือมีการยกเลิกโครงการ มีการอนุมัติโครงการในช่วงกลางปีถึงช่วงปลายปีงบประมาณ 2564 ซึ่ง กปถ. 
ยังไม่สามารถปรับปรุงกระบวนงานเพ่ือให้สอดคล้องกับก าหนดตารางกิจกรรมการด าเนินการตาม     
พันธกิจ หรือให้มีการทบทวนและปรับแผนงานให้มีรายละเอียดเพ่ือติดตามสถานการณ์ด าเนินโครงการ  
ให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับก าหนดเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเบื้องต้น          
ช่วยในการท างาน เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เมื่อสิ้นสุดโครงการในเวลาที่ใกล้เคียงกับความ    
เป็นจริง ตามที่ สตง. ได้เคยให้ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินเมื่อ
ปีก่อนได้อย่างเหมาะสม 

4. ข้อตรวจพบส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการใน
ปีงบประมาณ 2564 

จากการตรวจสอบพบว่า กปถ. มีปัญหาและอุปสรรคในหลายโครงการ ได้แก่ 
- โครงการด าเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS (ศบร.) ส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเงินค่าตอบแทนใน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่เหมาะสม เนื่องจากมีการมอบหมายให้ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
ที่มีระยะเวลาต่อเนื่องรวม 12 ชั่วโมง ส่งผลต่อการเบิกงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ (Overtime) ที่สูงขึ้น จากจ านวนผู้ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 4 ชั่วโมง/คน/ผลัด 
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- โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบตรวจสภาพรถทั่วประเทศ เพ่ือรักษา
มาตรฐานการตรวจสภาพรถ มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ท าให้ต้องมีการปรับแผนโครงการ       
ลดจ านวนงวดงานลง ส่งผลให้ระยะเวลาในการบ ารุงรักษาและซ่อมแชมลดลง รวมถึงระบบตรวจ    
สภาพรถไม่ได้รับการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลต่อความเสียหายของระบบตรวจ
สภาพรถได้ 

- โครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนในช่วงเทศกาลส าคัญ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ท าให้มีเงินงบประมาณ
คงเหลือส่งคืนกองทุนจ านวนมาก การก าหนดตัวชี้วัดไม่ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ท าให้     
ไม่สามารถวัดประสิทธิผลของโครงการเกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุของรถบรรทุกได้ 

- โครงการเงินประชาสัมพันธ์กองทุนและการประมูลเลขในภาพรวม มีการ
ด าเนินการที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินโครงการที่ก าหนดไว้ ท าให้บาง
ผลผลิตมีการยกเลิกและบางผลผลิตไม่มีการด าเนินการ 

5. การควบคุม การป้องกันและลดโอกาสการกระท าทุจริต 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบรายงานการเงินของ กปถ. ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่       

30 กันยายน 2564 พบว่า กปถ. มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการควบคุม มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงาน
ไม่เหมาะสม (Lack of segregation of duties) มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการมอบหมายให้ลูกจ้างกองทุน
ส่วนภูมิภาคคนเดียวกันเป็นผู้รับเงินและบันทึกบัญชีโดยไม่มีการสอบทานหรือควบคุมการปฏิบัติ        
อีกชั้นหนึ่งอย่างรัดกุมเพียงพอ (Lack of compensating control) จึงท าให้เกิดการทุจริตรับเงินค่า
หลักประกันการประมูลและเงินรับจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถแล้วไม่น าส่งเข้าคลัง หรือทุจริต
ด้วยการหมุนเงิน (Lapping) และลงบัญชีเท็จเป็นเหตุให้ราชการเสียหาย 

สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในประเด็นเกี่ยวกับ
การบริหารโครงการเพ่ือให้ด าเนินการไปตามพันธกิจ จากสถิติอุบัติเหตุบนถนนที่เพ่ิมขึ้นทุกปี และท าให้
มีจ านวนผู้ เสียชีวิตเพ่ิมขึ้น สาเหตุของอุบัติ เหตุเกิดจากการขับรถเร็วกว่าก าหนด เมาแล้วขับ            
ความประมาท ไปจนถึงการก่อสรา้งบนถนน ซึ่งเป็นเรื่องที่นา่กังวลระดับโลก ประเทศไทยติดอันดับที่ 12 
ของโลกที่ไปเที่ยวแล้วเสี่ยงเสียชีวิตมากที่สุดจากการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน กองทุนฯ มีวัตถุประสงค์
อันดีในการเปิดประมูลเลขทะเบียนเพ่ือน ารายได้มาช่วยเหลือประชาชน และลดอุบัติเหตุทางถนน 
เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย แต่ความเป็นจริงกลับมีผู้เสียชีวิต และเกิดอุบัติเหตุจ านวนมาก ตัวเลข
เหล่านี้อาจสรุปได้ว่าการท างานของกองทุนฯ ไม่ประสบความส าเร็จ เนื่องจากผลการด าเนินการทาง
การเงินมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ กองทุนฯจะมีแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายอย่างไร โครงการตามพันธกิจ
เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน มีการจัดสรรโครงการจ านวนมาก อยากทราบว่าโครงการเหล่านี้มีประสิทธิภาพ       
ลดอุบัติเหตุได้จริงหรือไม่ กองทุนฯ ต้องป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น       
การแจกหมวกนิรภัย การซ่อมบ ารุงรถเพ่ือลดอุบัติเหตุ ต้องรณรงค์การเกิดอุบัติเหตุอย่างจริงจัง          
ให้คนเคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎ ส่งเสริมให้คนมีวินัยเคารพกฎจราจร ส าหรับเงินค่าอุปกรณ์ช่วยคน
พิการ มีการด าเนินการอย่างไรบ้าง ไม่ควรมีการทุจริต การก่อสร้างถนนบางเส้นมีความล่าช้า จนท าให้
เกิดอุบัติเหตุ และท าให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ จะท าอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ประเทศ
ไทยจะต้องมีการใช้ถนนอย่างปลอดภัย ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน ควรท าโครงการ
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ที่ตอบโจทย์ความตอ้งการของประชาชน และเงินกองทุนฯ ควรกระจายไปถึงประชาชนทุกคนที่ควรได้รับ 
เช่น คนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนนจนท าให้พิการ และทุพพลภาพ 
เพราะบุคคลเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อน ได้มีการติดตามดูแลคนพิการและมีการจ่ายเงินช่วยเหลือ
อย่างไร นอกจากนี้ สมาชิกฯ ได้สอบถามถึงการเร่งรัดช าระหนี้ที่ค้างเป็นระยะเวลานานและมีมูลค่ารวม  
ท่ีสูง ว่ามีจ านวนเพ่ิมขึ้นหรือลดลง มีแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้ และหนี้สงสัย
จะสูญอย่างไร เพ่ือป้องกันการค้างช าระหนี้ ด้านการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนรับทราบยังมีน้อย
เกินไป ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงกองทุนฯ ได้อย่างทั่วถึง การติดต่อกองทุนฯ มีความยากล าบาก     
ควรปรับปรุงให้มีความทันสมัย และอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 

ดังนั้น กองทุนฯ จึงควรพิจารณาการด าเนินงานและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
เหมาะสม เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสีย แก้ไขปัญหาของ
ประชาชนและประเทศไทย ใช้เงินกองทุนฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะทุกชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่า 
บริหารจัดการทุกโครงการให้ตอบสนองกับภารกิ จของกองทุนฯ ส่งเสริมให้มีการใช้รถใช้ถนน          
อย่างปลอดภัย เพ่ือสร้างถนนปลอดภัยให้ประชาชนได้มีถนนปลอดภัยไว้ใช้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์        
ให้ประชาชนเข้าถึงการประชาสัมพันธ์ ท าโครงการที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละจังหวัด ด าเนิน
โครงการให้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ 

ที่ประชุมรับทราบ 

  (3) รับรองรายงานการประชุม    (ไม่มี) 

(4) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่  เรื่องที่ค้างพิจารณา สมาชิกฯ หารือเรื่องการเพ่ิมเติม           
วันประชุมจาก 2 วัน เป็น 3 วัน เท่าที่จ าเป็นเร่งด่วน หากมีวาระที่เป็นกฎหมายที่เสนอจากสมาชิกฯ 
และภาคประชาชนค้างอยู่ ซึ่งประธานฯ ตอบชี้แจงว่า จะด าเนินการตามที่สมาชิกฯ หารือ และจะแจ้ง  
ให้ทราบต่อไป ตนเห็นด้วยที่จะมีการเพ่ิมเติมวันประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือจะได้ท างานให้ประชาชน     
ได้อย่างเต็มที่ 

   (5) เรื่องที่ค้างพิจารณา  
เนื่องจากที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนระเบียบวาระ ตามข้อบังคับที่ 54 (2)    

ให้น าญัตติตามระเบี ยบวาระที่ค้ างอยู่  ได้แก่วาระที่  5.2 ญัตติ  เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎร               
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ และน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง   
อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ (El Nino) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อการขาด
แคลนน้ าอุปโภคบริโภค การเกษตร และผลกระทบต่อเนื่องอื่น ๆ โดยมี นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้เสนอ ขึ้นมาพิจารณาก่อน โดย
พิจารณารวมกับญัตติท านองเดียวกันอีก 9 ฉบับ รวมเป็น 10 ฉบับ แต่เนื่องจากญัตติ เรื่อง ขอให้สภา
ผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2566 - 2577 
เสนอโดย นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย ไม่อยู่ในที่
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ประชุม เป็นเหตุให้ญัตตินั้นเป็นอันตกไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ 64 วรรคสอง ดังน้ัน จึงเหลือญัตติท านอง
เดียวกันอีก 8 ฉบับ รวมเป็น 9 ฉบับ 

ที่ประชุมเห็นชอบ 

รายละเอียดญัตติมีดังนี้ 
1. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม 

ตรวจสอบ และน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันเน่ืองมาจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ   
(El Nino) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค การเกษตร 
และผลกระทบต่อเน่ืองอื่น ๆ โดย นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้เสนอ 

2. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา        
การก าหนดแผนป้องกันและมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งพ้ืนที่เกษตรกรรมในจังหวัดลพบุรีและ  
พ้ืนที่ใกล้เคียง โดย นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี     
พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 

3. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แก้ไขปัญหาภัยแล้งที่มีมาอย่างต่อเน่ืองและเพ่ิมความรุนแรงขึ้นจากสภาพภูมิอากาศอุณหภู มิ       
โลกที่สูงขึ้น นายสฤษดิ์ บุตรเนียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปราจีนบุรี พรรคภูมิใจไทย         
เป็นผู้เสนอ 

4. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
ตรวจสอบ ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ       
ที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ (El Nino) โดย นายวิชัย สุดสวาสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดชุมพร พรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นผู้เสนอ 

5. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
ตรวจสอบและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ (El Nino) โดย นายนิติพล ผิวเหมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ 

6. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา      
ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง การคาดการณ์ผลกระทบ และแนวทาง          
การปรับตัวและรับมือ โดย นายร่มธรรม ข านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง             
พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 

7. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าแล้ง 
โดย นายร่มธรรม ข านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 

8. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรร่วมกันพิจารณาหามาตรการแก้ไขปัญหา     
ภัยแล้ง โดย นายบัญชา เดชเจริญศิริกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคท้องที่ไทย 
เป็นผู้เสนอ 
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9. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
และก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเน่ืองจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจาก
ปรากฏการณ์เอลนิญโญ (EL Nino) โดย นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
จังหวัดอุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 

สมาชิกผู้เสนอญัตติแถลงเหตุผลว่า ตามที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) และกรม
อุตุนิยมวิทยาไทย แจ้งว่า โอกาสที่ประเทศไทยจะเกิดปรากฏการณ์เอลนิญโญ (El Nino) ซึ่งส่งผลให้
อุณหภูมิสูงขึ้นและท าให้เกิดภาวะความแหง้แล้งซึ่งจะทวคีวามรนุแรงอย่างมากและยาวนานต่อเนื่อง 4 ปี 
โดยเริ่มต้นตั้งแต่กลางปี 2566 จนถึง ปี 2570 ซึ่งจะส่งผลกระทบให้เกิดการขาดแคลนน้ าอย่างรุนแรง
และยาวนาน ส าหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร รวมทั้งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงการเกิดไฟ
ป่าและฝุ่น PM 2.5 เพ่ิมขึ้น ด้วย 

เนื่องด้วยประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดปัญหาภัยแล้ง 2 ช่วง 1. ในฤดูหนาวระหว่างเดือน
ตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ และต่อเนื่องมาถึงฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม คือ
ช่วงสิ้นสุดของฤดูฝน ซึ่งเริ่มจากครึ่งหลังของเดือนตุลาคม เป็นต้นไป บริเวณประเทศไทยตอนบนจะไม่มี
ฝนตกมาหรือถ้ามีก็จะมีเพียงจ านวนเล็กน้อย ส่วนมากจะเป็นฝนจากพายุฝนฟ้าคะนอง จึงท าให้เกิด
ความแห้งแล้งเป็นประจ าทุกปีในช่วงนี้ และมักจะมีไฟป่าเกิดขึ้นตามมาด้วย และ 2. ในฤดูฝนระหว่าง
เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคมในช่วงของกลางฤดูฝน ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 
ในบริเวณประเทศไทยตอนบนจะเกิดความแห้งแล้ง เนื่องจากมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึน้ ประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ 
หรืออาจถึง 1 เดือน ปริมาณฝนในช่วงนี้จะลดลงมีผลกระทบต่อการเกษตรมาก ท าให้พืชขาดน้ า       
เหี่ยวเฉา และแห้งตายไปในที่สุด ด้วยเหตุของปัญหาภัยแล้งและน้ าแล้ง ส่งผลให้ประชาชนขาดแคลนน้ า
อุปโภค บริโภค ผลิตผลทางการเกษตรลดลงไม่เพียงพอต่อการบริโภค ท าให้สินค้าบางอย่างขาดแคลน 
ราคาสินค้าอื่นสูงขึ้น โดยเฉพาะปัญหาฝนน้อยน้ าแล้ง รัฐต้องสูญเสียงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แล้งปีหนึ่ง ๆ เป็นจ านวนสูง เพราะประชาชนไม่มีงานท า ต้องอพยพเข้าท างานในเมืองใหญ่ ท าให้เกิด
ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จึงจ าเป็นต้องวางแผนอย่างเป็นระบบ เช่น    
การจัดเก็บน้ าในเขื่อนต่าง ๆ ให้มีปริมาณที่เหมาะสม การขุดเจาะบาดาล การขุดลอกทางน้ า เป็นต้น 
หากรัฐไม่เร่งแก้ไขปัญหาและวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวจะส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ทั้งภาค
ประขาชน ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการบริการการท่องเที่ยวของประเทศ 

ดังนั้น  จึ งขอเสนอญั ตติด่วนดังกล่าวมาเพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบและน าสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง        
อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ (El Nino) ต่อไป  

สมาชิกฯ อภิปรายสนับสนุนญัตติให้ตั้งคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพ่ือแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งอย่างจริงจังและยั่งยืนเนื่องจากปัญหาภัยแล้งส่งผลกระทบต่อพ่ีน้องประชาชนและ
เกษตรกรทั่วประเทศได้รับความเดือดร้อน ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต ความมั่นคงทางด้านอาหาร 
ปัญหาด้านสุขภาพ และส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร การประมง การปศุสัตว์ จนส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ประชาชน 
และเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง น้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ แม้ในภาวะปกติ      
ที่มีปริมาณน้ าท่าเยอะอยู่แล้ว แต่ประเทศไทยยังประสบปัญหาภัยแล้ง ถ้าหากประเทศไทยเข้าสู่ภาวะ     
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แห้งแล้งรุนแรงและยาวนาน เช่น เอลนิญโญ เชื่อว่าระบบชลประทานที่มีอยู่จะไม่สามารถรับมือกับ
ปัญหาได้อย่างแน่นอน สภาผู้แทนราษฎร ควรเป็นส่วนหนึง่ในการคดิหาทางรับมือ และผลักดันให้รัฐบาล
เร่งด าเนินการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ แต่จะต้องไม่เป็นข้ออ้างให้มีการหยิบฉวยเอาความ
เดือดร้อนของประชาชนไปแสวงหาผลประโยชน์ ท าให้ประเทศสูญเสียงบประมาณโดยไม่คุ้มทุน       
ดังนั้น ต้องมีการจัดการระบบชลประทานที่ดีพอ ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและ
เกษตรกร เพ่ือป้องกันปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืนต้องมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่สามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตภาวะภัยแล้งได้ ทันต่อ
เหตุการณ์ เพราะที่ผ่านมาประชาชนแทบทุกพ้ืนที่ ทุกจังหวัด ได้รับปัญหาและได้รับผลกระทบทั้งใน   
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร จากการขาดแคลนน้ า ทั้งจากโครงสร้างพื้นฐานน้ าประปาไม่เพียงพอ 
ตลอดจนอ่างเก็บน้ าที่จะเก็บกักน้ าก็ไม่เพียงพอ รวมถึงภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะ  
โลกร้อนที่ส่งผลต่อปริมาณน้ า นอกจากนี้ ต้องรณรงค์ให้ประชาชนประหยัดน้ า ส่งเสริมให้มีการรีไซเคิล
ในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือช่วยประหยัดน้ า มีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดน้ า อันจะเป็นการแก้ไขปัญหา     
การขาดแคลนน้ าได้อย่างยั่งยืน และต้องมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเร่งการเปลี่ยนแปลงสู่      
การเป็นคาร์บอนต่ า หาพลังงานสะอาดเพ่ือทดแทนพลังงานเดิม สนับสนุนให้มีการปลูกป่าให้เพ่ิมขึ้น 
เพ่ือเพ่ิมแหล่งน้ า สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ ต้องให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องคาร์บอนเครดิต เพ่ือความ      
อยู่รอดของทุกคนในประเทศ คาร์บอนเครดิตจะท าให้ชุมชนและประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้     
สร้างรายได้ให้ชุมชน โดยมีภาคเอกชนสนับสนุน 

ปรากฏการณ์เอลนิญโญ ส่งผลให้ปริมาณน้ าลดลง และเกิดลมร้อนมากขึ้น ปริมาณน้ า  
ในอ่างเก็บน้ า แม่น้ า ล าคลอง ลดปริมาณลง จนส่งผลกระทบท าให้การผลิตไฟฟ้าลดลง ส่งผลกระทบต่อ
ผลิตผลทางการเกษตร ที่ผ่านมาการบริหารจัดการน้ าไร้ประสิทธิภาพ เพราะบางพ้ืนที่ เกิดภัยแล้ง แต่   
บางพ้ืนที่เกิดปัญหาน้ าท่วม ไม่มีการผันน้ าเข้าทุ่งรับน้ าเพ่ือเก็บไว้ใช้ในยามขาดแคลน การบริหารจัดน้ า
ต้องไม่เอื้อประโยชนต์่อนายทุน แต่ต้องบริหารจัดการน้ าอย่างเปน็ระบบเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร ให้มี
การบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ และมีแผนเพ่ือป้องกันภัยแล้งทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว ด้วยการขุดลอกคูคลอง สร้างฝายชะลอน้ า  มีประตูเปิดปิดน้ า สร้างเขื่อน น าน้ าใต้ดินมาใช้ 
เพ่ือให้มีน้ าใช้ตลอดฤดูกาล และป้องกันปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น และต้องมีการปรับปรุงโครงสร้าง 
กฎหมาย แผนแม่บทต่าง ๆ เพื่อท าให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
เพ่ือพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ สมาชิกฯ เสนอให้คณะกรรมาธิการ          
ที่จะตั้งขึ้น ควรมีจัดท าแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการวางแผนแก้ไขปัญหาโดยใช้พ้ืนที่เป็น
ตัวตั้ง ก าหนดให้มีการปลูกพืชให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้น้ า สนับสนุนให้ท้องถิ่นมีงบประมาณ      
เพื่อแก้ไขปัญหากันเองในพ้ืนที่ได้ มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งทรัพยากรน้ า 

เมื่อสมาชิกอภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานจึงสั่งปิดประชุม เวลา 18.47 น.  

ปิดประชุมเวลา 18.47 นาฬิกา 
 
     ******************************************* 

จัดท ำโดย กลุ่มงำนสื่อมวลชน ส ำนักประชำสัมพันธ์  
                       ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 


